

ทปสท.จี'สุภัทร'ยึดธรรมมาภิบาล

กกอ.ไม่ควรนั่งนายก-กก.สภามหาวิทยาลัย

● ทปสท.จี'สุภัทร'ยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน ลั่นกกอ.ไม่ควรดำรงตำแหน่งนายก-กรรมการสภามหาวิทยาลัย หลีกเลียงไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เผยเสนอชื่อคนเกษียณอายุราชการเป็นอธิการบดี เข้ากกอ. ทำงานที่สกอ.เตรียมไว้อาลัยอุดมศึกษาไทย

ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ ว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรายชื่อนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ไปเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้วย ซึ่งไม่แน่ว่าเป็นการขัดคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หรือไม่ เนื่องจากนายสุภัทร เคยทำหน้าที่เสนอให้ พล.อ.ดาวพงษ์ รัดตนสุวรรณ สมัยเป็นรมว.ศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือที่ศธ. 0201.1/3953 ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

เรื่องแจ้งการวินิจฉัยเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

ซึ่งข้อความบางส่วนระบุว่า เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง จึงไม่ควรเสนอแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการอุดมศึกษาหรือกรรมการการอุดมศึกษาไปดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา เพราะอาจส่งผลกระทบต่อศักดิ์ของอำนาจหน้าที่

ผศ.ดร.รัฐกรณ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 5 ยังกำหนดชัดเจนว่า ประธานและกรรมการหรืออนุกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยระบบคุณธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด หลีกเลียงมิให้เกิดความทับซ้อนหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ประธานและ

กรรมการหรืออนุกรรมการเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา

“เมื่อเลขาธิการกกอ.ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ออกโดย กกอ. และตัวเองเป็นกรรมการกกอ.ด้วยแล้วจะสร้างธรรมมาภิบาลได้อย่างไรและไม่แปลกที่คำพิพากษาของศาลปกครองก็คงไม่ได้มีความหมาย คือศาลปกครองมีคำพิพากษาว่าอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการต้องแต่งตั้งจากบุคคลที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบัน แต่เมื่อมีการเสนอรายชื่อ คนที่เกษียณอายุราชการเป็นอธิการบดี รวมถึงผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาเข้ามาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งสกอ.ก็ยังคงเรื่องเสนอเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขอร่วมอาลัยให้อุดมศึกษาไทย” ผศ.ดร.รัฐกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ เลขาธิการกกอ. นั่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง